



ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๒๖

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และข้อความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ายาประเภทวิตามิน
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ
อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๔๕ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลังได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติและข้อความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษายาพยาบาลข้าราชการ โดยกำหนดให้การเบิกจ่ายค่ายาประเภทวิตามิน (Vitamins) และแร่ธาตุ (Minerals) สามารถเบิกจ่ายได้เฉพาะกรณีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งมีคุณสมบัติในการบำบัดรักษาโรค โดยให้เบิกจ่ายตามรายการและเงื่อนไขที่กำหนดในบัญชียาหลักแห่งชาติเท่านั้น ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เนื่องจากปัจจุบันรายการยาประเภทวิตามินที่เป็นวิตามินรวม เช่น Multivitamins, Vitamin Complex เป็นต้น ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยยังไม่มีหลากหลายทำให้เกิดปัญหาในการเข้าถึงยาประเภทวิตามินดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวสามารถเข้าถึงวิตามินที่จำเป็น สำหรับใช้ในการบำบัดรักษาโรค อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายา พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมบัญชีกลาง โดยได้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงเห็นสมควรดำเนินการ ดังนี้

๑. กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายาประเภทวิตามินที่เป็นวิตามินรวม ซึ่งมีขนาดและรูปแบบไม่ตรงตามที่บัญชียาหลักแห่งชาติกำหนด ให้สามารถเบิกจ่ายได้เฉพาะวิตามินที่ขึ้นทะเบียนเป็นยาจาก อย. และเป็นการใช้เพื่อการบำบัดรักษาโรคตามความจำเป็นและเหมาะสม ซึ่งแพทย์ต้องระบุเหตุผลในการสั่งใช้วิตามินรวมเช่นเดียวกับการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่กำหนดตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๑๑๑ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ทั้งนี้ จนกว่าวิตามินรวมดังกล่าวจะมีการผลิตและจำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งกรมบัญชีกลางจะแจ้งให้ทราบต่อไป

๒. ข้อความเข้าใจหนังสือตามที่อ้างถึง กรณีการเบิกจ่ายค่ายาประเภทวิตามินที่เป็นวิตามินเดี่ยว เช่น Vitamin A, Vitamin B, Vitamin D เป็นต้น ให้เบิกจ่ายได้เฉพาะวิตามินที่ขึ้นทะเบียนเป็นยาจาก อย. ซึ่งมีคุณสมบัติในการบำบัดรักษาโรค โดยให้เบิกจ่ายตามรายการ เงื่อนไข ขนาด และรูปแบบที่กำหนดในบัญชียาหลักแห่งชาติเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ผู้มีสิทธิและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางแพตริเชีย มงคลวานิช)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กองสวัสดิการรักษายาพยาบาล
กลุ่มงานนโยบายสวัสดิการรักษายาพยาบาล
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๘๕๐
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๕๗
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th